
 

 

รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 คร้ังที่ 1/2557 
บริษัท น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 

 

----------------------------------------------------------- 
 

ประชุม ณ หอ้งแกรนด ์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซนจูร่ี ปาร์ค  เลขที่ 9 ถนนราชปรารภ ประตูน ้ า-อนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ
เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร ในวนัพุธที่ 26 กุมภาพนัธ์ 2557 เวลา 10.05 น. 
 

นายมนู เลียวไพโรจน์ เป็นประธานในที่ประชุม  

 

ประธานฯ  แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า ขณะน้ีมีผูถ้ือหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง จ านวน 221 ราย ผูรั้บมอบฉันทะแทนผูถ้ือ
หุน้ จ านวน 186 ราย รวมทั้งหมดเป็นจ านวน 407 ราย รวมจ านวนหุน้ทั้งส้ิน 1,253,880,676 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 73 ซ่ึงเกินกว่า 1 
ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทัฯจ านวนทั้งส้ิน 1,704,646,884 หุ้น ถือว่าครบองค์ประชุมตามขอ้บงัคบั
ของบริษทัฯแลว้ จึงขอเปิดประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2556 คร้ังท่ี 1/2557 เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆตามระเบียบวาระ  

 
 

กรรมการที่เขา้ร่วมประชุม  
 

1.  นายมนู   เลียวไพโรจน์    ประธานกรรมการบริษทัและกรรมการอิสระ 
2.  นายจ ารูญ    ชินธรรมมิตร์      กรรมการ/ ประธานเจา้หนา้ที่บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
3.  นายประภาส    ชุติมาวรพนัธ์     กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส-สายงานบริหารและ 

ส านกังาน 

4.  นายพรศิลป์    แตม้ศิริชยั    กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส-สายงานผลิตและ 
เทคนิค  

5.  นายสิทธิ    ลีละเกษมฤกษ์    กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหาร 
ความเส่ียง 

6.  นายสุขมุ    โตการัณยเศรษฐ์     กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส-สายงานบญัชีและ 
การเงิน 

7.  นายธวทัชยั    โรจนะโชติกุล    กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส-สายงานบริหารและ 
ส านกังาน 

8.  นางอินทิรา  สุขะนินทร์         กรรมการและรองกรรมการผู ้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานพัฒนา
ธุรกิจ 

9.  นางสาวดวงดาว  ชินธรรมมิตร์     กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่-สายงานทรัพยากรบุคคล 

10. นายประมูล    วิเชียรสินธ์ุ       กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทน 

11. พล.ต.อ. บุญเพญ็  บ  าเพญ็บุญ     กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง/กรรมการ 
ก ากบัดูแลกิจการ 

12. นางสาวนงลกัษณ์    พินยันิติศาสตร์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
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13. นายวรภทัร   โตธนะเกษม   กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ/ 
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

14. นายชลชั    ชินธรรมมิตร์             กรรมการ/รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่-สายงานจดัหาวตัถุดิบ 
15.  นายสมชาย    ชินธรรมมิตร์       กรรมการ/ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่-ส านกังานกรรมการ 

ผูจ้ดัการใหญ่ 

16.  นางสาวดวงแข    ชินธรรมมิตร์    กรรมการ/ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่-ส านกังานกรรมการ 
ผูจ้ดัการใหญ่ 

17.  นายชาตรี    ชินธรรมมิตร์  กรรมการ 
18.  นายสมชาติ    ชินธรรมมิตร์  กรรมการ 
19.  นายธชัพงษ ์ ภากรศิริวงศ ์ กรรมการ 
20.  นายตระการ  ชุณหโรจน์ฤทธ์ิ  กรรมการและเลขานุการบริษทั 

 
กรรมการทีล่าประชุม 
1.  นายการุณ  กิตติสถาพร                             กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณา 

ค่าตอบแทน/กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
 

ผูบ้ริหารที่เขา้ร่วมประชุม  
1. นายชนะชยั ชุติมาวรพนัธ์                   รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่-สายงานบญัชีและการเงิน 

 

 ผูส้อบบญัชีจากบริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั 
1. นางสาววิมลพร  บุณยษัเฐียร                    
2. นางสาวจนัทิรา จนัทราชยัโชติ            

             
  เพื่อเป็นไปตามแนวทางการปฎิบติัที่ดีในการประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษทัจดทะเบียน ในการนบัคะแนนในท่ีประชุมน้ี มี
กรรมการกลางและสักขีพยานในการนบัคะแนน ไดแ้ก่ 
 

1.  นายฤทธ์ิเจริญ ขาวเขียว                                   ตวัแทนบริษทั 

2.  นายศุภกร  ชินพงศไ์พบูลย ์                             ตวัแทนผูถ้ือหุน้  
3.  นายการุณ  เลขสฤษด์ิ   ตวัแทนผูส้อบบญัชี 
  
 

ประธานฯแจง้ใหผู้ถ้ือหุน้ทราบเกี่ยวกบัรายละเอียดและวิธีการประชุม รวมถึงการลงคะแนนและการนับคะแนน และ
เร่ืองอื่น ดงัน้ี 

  

1. บริษทัฯ จดัใหมี้การบนัทึกเสียงและวีดีทศัน์ส าหรับการประชุมไวเ้ป็นหลกัฐาน 
2. เอกสารการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2556 คร้ังท่ี 1/2557 ไดเ้ผยแพร่ไวใ้นเว็บไซต์ของบริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 27

มกราคม 2557 และแจง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเรียบร้อยแลว้  
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3. บริษัทฯ ประกาศในเวบไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู ้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอช่ือผู ้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตาม
หลกัเกณฑท์ี่บริษทัไดก้  าหนดไว ้เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2556 -  31 ธนัวาม 2556 ซ่ึงปรากฏ
ว่า ไม่มีผูถ้ือหุน้เสนอช่ือบุคคลและวาระตามหลกัเกณฑท์ี่ก  าหนดเขา้มา จึงเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 

4. วิธีการนบัคะแนนเสียงของผูถ้ือหุน้ 
(1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระท าโดยเปิดเผย โดยให้นับหน่ึงหุ้นมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียง และมติของที่ประชุมผู ้
ถือหุน้นั้น ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

     - ในกรณีปกติ ใหถ้ือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั 
ใหป้ระธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด  
     - ในกรณีอื่น ซ่ึงมีกฎหมายหรือขอ้บงัคบับริษัทฯ ก  าหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ  ให้ด  าเนินการเป็นไปตามที่
ก  าหนดนั้น โดยประธานในท่ีประชุมจะแจง้ใหผู้ถ้ือหุน้ทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดงักล่าว 
 (2) การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผูถ้ือหุน้หน่ึงรายมีสิทธิออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เพียง
อยา่งใดอยา่งหน่ึงเท่านั้น จะแบ่งหุน้เพื่อลงคะแนนเสียงเป็นหลายอยา่งไม่ได ้
 (3) การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ  ผูรั้บมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูม้อบฉันทะระบุไว้
ในหนงัสือมอบฉันทะเท่านั้น 
 (4) ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ ถ้ามีผู ้ถือหุ้นคนใด ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์จะงดออกเสียง ให้ ชูมือและ
ลงคะแนนในบตัรที่จดัให ้โดยจะมีเจา้หนา้ที่ไปรับบตัรลงคะแนน   ส าหรับการนับคะแนนนั้น บริษทัฯจะน าคะแนนเสียงท่ีไม่
เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงหกัออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ประชุมในวาระนั้นๆ ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็น
ดว้ย 
 (5) เน่ืองจากการนบัคะแนนในแต่ละวาระ จะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผูถ้ือหุ้นที่เขา้ร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ จึงอาจมีผูถ้ือหุน้และจ านวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากนั เน่ืองจากอาจมีผูถ้ือหุ้นบางราย
ออกจากหอ้งประชุมหรือเขา้มาเพิ่มเติม ส าหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น จะรวบรวมผลและแจ้งให้ท่ี
ประชุมทราบภายหลงัจากเสร็จส้ินการลงคะแนนในแต่ละวาระ 
     5.    ขอแจ้งให้ทราบว่า ในการเยี่ยมชมกิจการของบริษทัในปี 2557 นั้ น บริษทัจะส่งจดหมายเชิญทางไปรษณียเ์พื่อแจ้ง
รายละเอียดต่างๆรวมทั้งวนั เวลา และสถานท่ีใหผู้ถ้ือหุน้ทราบ   เพื่อใหผู้ถ้ือหุน้ท่ีสนใจเยีย่มชมกิจการส่งแบบตอบรับกลบัมายงั
บริษทั หากมีผูส้นใจมากกว่าจ านวนที่ก  าหนดไว ้บริษทัจะท าการจับสลากเพื่อสุ่มเลือก (random) จากรายช่ือผูถ้ือหุ้นและแจ้ง
ยนืยนัอีกคร้ังประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมเร่ิมพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ตามล าดบัดงัต่อไปน้ี 

 

 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2555   
 

ประธานฯ  แจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า บริษทัไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2555 ซ่ึงจัดข้ึนเม่ือวนั
พฤหสับดีที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2556 แลว้เสร็จภายใน 14 วนันับแต่วนัประชุม โดยไดส่้งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและ
กระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด และเผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบริษทั www.kslsugar.com รวมทั้งไดส่้งให้ผู ้
ถือหุน้ทราบล่วงหนา้พร้อมหนงัสือนดัประชุมแลว้ ปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาดว้ย 1 
 

นายปราโมทย ์ ลิบรัตนสกุล (ผูถ้ือหุ้นรายย่อย) สอบถามว่า เหตุใดบริษทัฯ จึงไดเ้ปลี่ยนสถานที่จัดการประชุม จาก
สถานที่เดิมที่เคยจดัเม่ือปีที่ผ่านมา เน่ืองจากมีความเห็นว่า สถานที่เดิมสะดวกต่อการเดินทางของผูถ้ือหุน้  

http://www.kslsugar.com/
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ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู ้จัดการใหญ่ ช้ีแจงว่า   สถานที่เดิมไม่มีห้องว่างที่สามารถจัดประชุมได ้
ประกอบกบัสถานท่ีจดัคร้ังน้ีคือโรงแรมเซนจูร่ี ปาร์ค  มีความเหมาะสม เน่ืองจากมีห้องประชุมขนาดใหญ่  และสถานท่ีตั้งของ
โรงแรมอยูใ่นใจกลางเมือง ซ่ึงสะดวกในการเดินทาง 

 
เม่ือไม่มีผูถ้ือหุน้ซักถามเพิ่มเติมประการใด  ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุม

สามญัผูถ้ือหุน้ดงักล่าว โดยวาระน้ีตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2555 คร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัพฤหัสบดีที่ 
28 กุมภาพนัธ์ 2556 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุ้นที่เขา้ร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี ดงัน้ี 

 

เห็นดว้ย    1,254,356,431  เสียง        คิดเป็นร้อยละ      99.99  
ไม่เห็นดว้ย         0  เสียง        คิดเป็นร้อยละ      0    
งดออกเสียง               91,500  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.01 
 

 

วาระที่ 2  รับทราบผลการด าเนินงานในรอบปี 2556 
 

ประธานฯ  ขอให ้ประธานเจา้หนา้ที่บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ น าเสนอผลการด าเนินงานใหผู้ถ้ือหุน้รับทราบ 
 

ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ น าเสนอรายงานประจ าปี 2556 ว่า บริษทัมีวิสัยทศัน์มุ่งสู่ความ
เป็นเลิศในอุตสาหกรรมการเกษตรท่ีใหค้วามหวานและพลงังาน รวมทั้งธุรกิจต่อเน่ืองท่ีมีการพฒันาอย่างย ัง่ยืน โดยน ้ าตาลเป็น
พลงังานใหก้บัมนุษย ์เอทานอลเป็นพลงังานให้กบัรถยนต์ ปุ๋ ยเป็นพลงังานให้กบัพืช และไฟฟ้าเ ป็นพลงังานให้กบัเคร่ืองจักร 
แนวคิดทางธุรกิจเร่ิมจากชาวไร่ส่งออ้ยมาใหโ้รงงาน จากนั้นผ่านกระบวนการผลิตเป็นน ้าตาล และมีผลพลอยไดเ้ป็นกากน ้ าตาล 
ซ่ึงกากน ้าตาลน าไปผลิตเป็นเอทานอล ของเสียที่ไดจ้ากการผลิตเอทานอล น าไปผลิตเป็นไบโอแก๊ส ส่งไปใหโ้รงไฟฟ้า กากของ
เสียจากการผลิตไบโอแก๊ส จะน าไปผลิตเป็นปุ๋ ยใหช้าวไร่ใชป้ระโยชน์ ส าหรับกากออ้ยจะน าไปผลิตไฟฟ้าจ าหน่ายให้กบัการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือใชใ้นโรงงาน 

 
ส าหรับโครงสร้างธุรกิจของบริษทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย หรือกลุ่ม KSL ประกอบดว้ย  
1. ธุรกิจน ้าตาล ประกอบดว้ยโรงงานน ้าตาล 7 แห่ง ก  าลงัหีบรวม 78,000 ตนัต่อวนั  
2. ธุรกิจพลงังานและสารเคมี ประกอบดว้ยโรงงานไฟฟ้า 3 แห่ง ก  าลงัผลิตรวม 120 เมกะวตัต์  และโรงงานเอทา

นอล 2 แห่ง ก  าลงัผลิตรวม 350,000 ลิตรต่อวนั  
3. ธุรกิจสนบัสนุน ประกอบดว้ยท่าเรือและคลงัสินคา้ส่งออกและบริษทัส่งออกและคา้น ้าตาล  
4. ธุรกิจอื่นๆ ประกอบดว้ยโรงงานโม่แป้งสาลี โรงงานแป้งมนัส าปะหลงั โรงกลัน่น ้ามนัปาล์ม ตึกส านักงานให้เช่า

และอสังหาริมทรัพยอ์ื่น   
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ผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา บริษทัฯ มีโรงงานน ้ าตาลในประเทศไทย จ านวน 5 แห่ง ปริมาณออ้ยเขา้หีบ 
ทั้งส้ินจ านวน 7,668,496 ตนั แบ่งเป็น  1)โรงงานน ้ าตาลท่ีอ  าเภอน ้ าพอง จังหวดัขอนแก่น ปริมาณออ้ยเขา้หีบ 2,541,038 ตนั     
2)โรงงานน ้ าตาลท่ีอ  าเภอวงัสะพุง จังหวดัเลย ปริมาณอ้อยเขา้หีบ 191,879 ตนั  3)โรงงานน ้ าตาลท่ีอ  าเภอท่ามะกา จังหวัด
กาญจนบุรี  ปริมาณอ้อยเขา้หีบ 1,628,313 ตนั  4)โรงงานน ้ าตาลท่ีอ  าเภอบ่อพลอย จังหวดักาญจนบุรี ปริมาณออ้ยเขา้หีบ 
2,806,070 ตนั  และ 5)โรงงานน ้าตาลท่ีอ  าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี ปริมาณออ้ยเขา้หีบ 501,196 ตนั 

 
ธุรกิจน ้าตาลในต่างประเทศ  มีโรงงานน ้าตาล จ านวน 2 แห่ง ปริมาณออ้ยเขา้หีบทั้งส้ิน จ านวน 245,042 ตนั แบ่งเป็น 

1)โรงงานน ้าตาลท่ีแขวงสะหวนันะเขต สปป.ลาว ปริมาณออ้ยเขา้หีบจ านวน 86,473 ตนั และ 2)โรงงานน ้ าตาลท่ีจังหวดัเกาะกง 
ประเทศกมัพูชา ปริมาณออ้ยเขา้หีบจ านวน 125,652 ตนั  

 
 ธุรกิจแอลกอฮอล ์มีโรงงานเอทานอล จ านวน 2 แห่ง คือ  1)โรงงานเอทานอล ที่อ  าเภอน ้ าพอง จังหวดัขอนแก่น  และ
2)โรงงานเอทานอล ทีอ่  าเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี  โดยมียอดขายเอทานอลทั้งส้ินจ านวน 104,651,475 ลิตร มีอตัราการ
เติบโตของยอดขาย โดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 39 ต่อปี เม่ือเทียบกบัอตัราการบริโภคทัว่ประเทศโดยเฉลี่ยเติบโตร้อยละ 20 ต่อปี  
 
 ธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล มีโรงงานโรงไฟฟ้าชีวมวล จ านวน 2 แห่งท่ีเร่ิมก  าลงัการผลิตแลว้ คือ 1)โรงไฟฟ้าที่อ  าเภอน ้ า
พอง จงัหวดัขอนแก่น  และ 2)โรงไฟฟ้าที่อ  าเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี โดยมียอดขายไฟฟ้าทั้งส้ิน ประมาณ 301,136 เมกะ
วตัต ์โดยมีอตัราการเติบโตของปริมาณไฟฟ้าที่ขายใหก้ารไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 22 ต่อปี 
 

ทั้งน้ี มีการลงทุนโรงงานน ้ าตาลท่ีอ  าเภอบ่อพลอย จังหวดักาญจนบุรี ในแนวคิด Bio-Refinery Complex เพื่อเป็น
โรงงานท่ีผลิตน ้าตาลและธุรกิจต่อเน่ืองแบบครบวงจร และไม่ก่อให้เกิดมลพิษจากโรงงาน อาทิ โรงงานน ้ าตาล โรงงานเอทา
นอล โรงผลิตก๊าซชีวภาพ โรงไฟฟ้า และโรงงานปุ๋ยอินทรีย ์พร้อมทั้งยงัน าปุ๋ ยกลบัไปใหช้าวไร่ เพื่อน าไปปลูกออ้ยต่อไป ซ่ึงถือ
เป็นส่วนหน่ึงของความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม (CSR)  

 
โครงการที่อยูร่ะหว่างด าเนินการ  
1. โครงการยา้ยและขยายก าลงัการผลิตโรงงานน ้าตาล และก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าท่ีอ  าเภอวงัสะพุง จงัหวดัเลย เป็นการ

ยา้ย และขยายก าลงัการผลิตโรงงานน ้าตาล 16,000 ตนัออ้ยต่อวนั โรงงานไฟฟ้า ขนาด  40  เมกะวตัต ์ปัจจุบนั เร่ิมเดินเคร่ืองจักร 
ตั้งแต่วนัที่ 2 ธนัวาคม 2556  ทั้งน้ี ณ วนัที่ 20 กุมภาพนัธ์ 2557 หีบออ้ยไปไดท้ั้งส้ิน 833,941 ตนั  

2. โครงการขยายก าลงัการผลิตโรงงานไฟฟ้า และปรับปรุงโรงงานน ้ าตาลเพื่อเพิ่มความสามารถในการหีบออ้ย          
ที่อ  าเภอน ้ าพอง จังหวดัขอนแก่น เป็นการขยายก าลงัการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเดิม 30 เมกะวตัต์ เพิ่มเป็น 65 เมกะวตัต์ และ
ปรับปรุงโรงงานน ้าตาลเพื่อเพิ่มความสามารถในการหีบออ้ย จากเดิม 27,000 ตนัออ้ยต่อวนั เพิ่มเป็น 35,000 ตนัออ้ยต่อวนั  

 

ผลการด าเนินงานดา้นอื่นๆ ของบริษทั 
1. บริษทั ทริสเรทติง จ ากดั ไดป้รับเพิ่มอนัดบัเครดิตองคก์รและหุน้กูไ้ม่มีประกนัของบริษทั จากเดิมที่ระดบั A- ปรับ

เพิ่มเป็น ระดบั A  
2. ผลการประเมินการก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทย (CGR) ประจ าปี 2556 บริษทัฯ ไดค้ะแนนร้อยละ 88 

โดยคะแนนเฉลี่ยของบริษทัจดทะเบียนทีรั่บการประเมิน 526 บริษทั อยูท่ี่ร้อยละ 78 
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3. โครงการ 70 ปี KSL สู่ 70 กิจกรรมพอเพียง โครงการยอ่ย 1 : โครงการศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนบา้น วดั 
โรงเรียน : (บวร) โครงการยอ่ย 2 : โครงการศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่พนกังานในโรงงาน โครงการย่อย 3 : อบรมเผยแพร่
ความรู้ตามศาสตร์พระราชาแก่ผูเ้กี่ยวขอ้งกบับริษทัในทุกภาคส่วน 

   
นายศกัดิ์ชยั  สกุลศรีมนตรี (ผูถ้ือหุ้นรายย่อย) สอบถามถึงความเสร็จสมบูรณ์ของโครงการก่อสร้างโรงงานที่อ  าเภอ

วงัสะพุง จงัหวดัเลย และการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตน ้ าตาลของบริษทัฯ ขอให้ทางบริษทัฯ ช่วยอธิบายวิธีการท าราคา
น ้าตาล (Pricing) และวิธีการดงักล่าวจะไดป้ระโยชน์อยา่งไรต่อธุรกิจน ้าตาล รวมทั้ง การปลูกออ้ยที่สะหวนันะเขตในปี 2556 ที่
ผ่านมามีแนวโนม้เป็นอยา่งไรบา้งเม่ือเทียบกบัปี 2555 
 

ประธานเจา้หนา้ที่บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงว่า โครงการก่อสร้างโรงงานที่อ  าเภอวงัสะพุง จังหวดัเลย 
ไดก้่อสร้างเสร็จแลว้ ซ่ึงปัจจุบนัมีการด าเนินการผลิตน ้าตาลและไฟฟ้าแลว้ 
 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า ธุรกิจน ้ าตาลอยู่ในระบบแบ่งปันผลประโยชน์ 70:30 หากราคาน ้ าตาลใน
ตลาดโลกปรับตวัลดลง บริษัทจะมีรายไดจ้ากการขายน ้ าตาลในตลาดโลกลดลงดว้ย ซ่ึงจะท าให้ต้นทุนการผลิตของบริษัท 
(ตน้ทุนออ้ย) ลดลงดว้ย ประกอบกบับริษทัมีการท าราคา (pricing) น ้าตาลในตลาดโลก ตามสัดส่วนการท าราคาของบริษทั ออ้ย
และน ้าตาลไทย จ ากดั (อนท.) จึงเป็นการลดความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาน ้าตาลในตลาดโลกไดอ้ีกทางหน่ึง ส าหรับการ
ปลูกออ้ยที่สะหวนันะเขตในปี 2556 สามารถปลูกออ้ยไดเ้พิ่มข้ึนเม่ือเทียบปี 2555 ประสิทธิภาพของน ้ าตาลก็เพิ่มข้ึน แต่ยงัมี
ปัญหาเร่ืองราคาขายน ้าตาล เน่ืองจากราคาอา้งอิงในตลาดยโุรปมีราคาต ่า จึงส่งผลกระทบต่อราคาขายน ้ าตาลในสะหวนันะเขต
ดว้ย 
 

เม่ือไม่มีผูถ้ือหุน้ซักถามเพิ่มเติมประการใด ประธานฯเสนอใหท้ี่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 
2556 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2556 
 
 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 
  

ประธานฯ แจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ซ่ึงก  าหนดให้
บริษทัตอ้งจัดท างบการเงินประจ าปี ส้ินสุด ณ รอบปีบญัชีของบริษทั ซ่ึงไดรั้บการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัแลว้ ตามรายละเอียดปรากฏในรายงาน
ประจ าปีที่ไดส่้งใหก้บัผูถ้ือหุน้ล่วงหนา้แลว้ 
 
  

งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยโดยสรุปเป็นดงัน้ี  
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ปี 2556 ปี 2555 

(ปรับปรุงใหม่) 
ปี 2556 ปี 2555 

(ปรับปรุงใหม่) 
สินทรัพยร์วม 36,017 ลา้นบาท 29,617 ลา้นบาท 20,855 ลา้นบาท 13,535 ลา้นบาท 
หน้ีสินรวม 21,866 ลา้นบาท 17,585 ลา้นบาท 13,974 ลา้นบาท 7,956 ลา้นบาท 
รายไดจ้ากการด าเนินงานรวม 18,941 ลา้นบาท 22,212 ลา้นบาท 6,022 ลา้นบาท 7,529 ลา้นบาท 
ก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้ 2,464 ลา้นบาท      3,755 ลา้นบาท 1,506 ลา้นบาท 1,566 ลา้นบาท 
ก าไรสุทธิ 1,661 ลา้นบาท 2,354  ลา้นบาท 1,126 ลา้นบาท 1,011 ลา้นบาท 
ก าไรต่อหุน้ 1.00 1.50  บาท 0.68 0.64 บาท 

 
 

นายฮั้งใช ้ อคัควสักุล (ผูถ้ือหุน้รายย่อย) สอบถามถึงสาเหตุที่งบกระแสเงินสดในรายการลูกหน้ีเงินยืมส่งเสริมปลูก
ออ้ยในปี 2556 มีมูลค่าสูงกว่าในปี 2555 เป็นจ านวนมาก และหลกัการค านวณรายการขาดทุนจากออ้ยเสียหายและปรับลดมูลค่า
ตน้ทุนการเพาะปลูกออ้ย  
 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงว่า รายการลูกหน้ีเงินยมืส่งเสริมปลูกออ้ย ท่ีเพิ่มสูงข้ึนในปี 2556 เน่ืองจากส่วนหน่ึง
บริษทัฯ ตอ้งใชง้บประมาณในการส่งเสริมชาวไร่ปลูกออ้ย เพื่อชาวไร่จะไดน้ าออ้ยมาส่งโรงงานน ้าตาลท่ีอ  าเภอวงัสะพุง จังหวดั
เลย ซ่ึงเป็นโรงงานใหม่ ดงันั้น ในช่วงแรกจึงตอ้งใชง้บประมาณจ านวนมากในการส่งเสริมชาวไร่ปลูกออ้ย ประกอบกบัผลผลิต
อาจจะยงัไม่ดีเท่าที่ควร ท าใหช้าวไร่คืนเงินที่ยมืไปไม่ครบ บริษทัฯจึงตอ้งตั้งส ารองไตามมาตรฐานทางบญัชี แต่อย่างไรก็ตาม
ชาวไร่ส่วนใหญ่ที่ไดรั้บเงินส่งเสริมมีหลกัประกนัใหไ้วก้บับริษทัฯ  

 
ส าหรับรายการขาดทุนจากออ้ยเสียหายและปรับลดมูลค่าตน้ทุนการเพาะปลูกออ้ย เป็นค่าใชจ่้ายในการร้ือตน้ออ้ยที่

ไม่ไดคุ้ณภาพ โดยในปี 2555 บริษทัฯ ไดร้ื้อตอออ้ยจ านวนมากที่โรงงานน ้ าตาลท่ีจังหวดัเกาะกง ประเทศกมัพูชา เน่ืองจากตอ
ออ้ยไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร และในปี 2556 บริษทัฯ ยงัคงมีมีการร้ือตน้ออ้ยบางส่วน โดยบริษทัฯ คาดว่าแนวโน้มการร้ือตน้ออ้ย
จะนอ้ยลงเร่ือยๆ      

 
นายฮั้ งใช ้ อคัควสักุล (ผูถ้ือหุ้นรายย่อย) แสดงความเห็นว่า บริษทัฯ ควรเป็นตวัแทนชาวไร่ในการจัดซ้ือวตัถุดิบท่ี

ส าคญัในการปลูกออ้ย เช่น ปุ๋ย เคร่ืองมือต่างๆ เพราะหากบริษทัฯ เป็นผูซ้ื้อจะซ้ือในปริมาณมากโดยไดร้าคาที่ถูกลง แลว้น ามา
ใหก้บัชาวไร่ ซ่ึงชาวไร่จะไดรั้บประโยชน์โดยตรง และเป็นการป้องกนัไม่ใหช้าวไร่น าเงินยืมส่งเสริมปลูกออ้ยของบริษทัฯ ไป
ใชผ้ิดวตัถุประสงค ์ซ่ึงอาจท าใหไ้ม่มีเงินมาส่งคืนกบับริษทัฯ และอาจท าใหบ้ริษทัฯ เกิดหน้ีสงสัยจะสูญได ้        
  

นายศกัด์ิชยั  สกุลศรีมนตรี (ผูถ้ือหุ้นรายย่อย) สอบถามถึง แนวโน้มการเติบโตของของบริษทั โรงไฟฟ้าน ้ าตาล
ขอนแก่น จ ากดั และบริษทั ขอนแก่นแอลกอฮอล ์จ ากดั  และผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัฯเร่ืองยกเวน้มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 12 “ภาษีเงินได”้  
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รองกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ ช้ีแจงว่า ในปี 2556 ทั้ งบริษทั โรงไฟฟ้าน ้ าตาลขอนแก่น จ ากดั และบริษทั ขอนแก่น
แอลกอฮอล ์จ ากดั จ่ายปันผลเป็นเงินประมาณร้อยละ 50 ของก าไร และในอนาคตคาดว่าจะมีแนวโน้มเติบโตข้ึนอีก เน่ืองจาก
โรงไฟฟ้าท่ีอ  าเภอวงัสะพุง จงัหวดัเลย เร่ิมด าเนินการผลิตไฟฟ้าขายไดเ้ป็นที่เรียบร้อยแลว้ ส่วนโรงงานแอลกอฮอล ์        คาดว่า
จะไดก้ากน ้าตาลท่ีเป็นวตัถุดิบในการผลิตแอลกอฮอลเ์พิ่มข้ึน เน่ืองจากคาดว่าน่าจะหีบออ้ยไดเ้พิ่มมากข้ึน  

 

 ส าหรับเร่ืองภาษีเงินไดด้งักล่าว คาดว่าจะไม่กระทบกบังบการเงินของบริษทัฯ มากนัก เน่ืองจากรายการทรัพยสิ์น
ต่างๆของบริษทัฯบนัทึกที่ราคาตน้ทุน (เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรของโรงงาน)  เวน้แต่ที่ดิน ยงัคงใชร้าคาประเมิน ท าให้ตอ้งมีการ
บนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
 

นายปราโมทย ์ ลิบรัตนสกุล (ผูถ้ือหุน้รายยอ่ย) สอบถามถึง สาเหตุทีง่บก าไรขาดทุนในรายการค่าใชจ่้ายในการบริหาร
ของงบการเงินเฉพาะกิจการของปี 2556 สูงกว่าปี 2555  
 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงว่า เน่ืองจากปัจจุบนับริษทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) มีสาขาเพิ่มข้ึนอีก 1 แห่ง 
อยูท่ี่อ  าเภอวงัสะพุง จงัหวดัเลย จึงท าใหมี้ค่าใชจ่้ายในการบริหารเพิ่มข้ึน 
 

นายเฉลิมเกียรติ  อศัวทวีกุล (ผูถ้ือหุน้รายยอ่ย) แสดงความเห็นว่า ก  าไรในงบก าไรขาดทุนของงบการเงินเฉพาะกิจการ
ในปี 2556 ท่ีดีข้ึนอาจเน่ืองมาจากรายไดข้องบริษทัยอ่ยท่ีเพิ่มข้ึน มิเช่นนั้น บริษทัฯอาจประสบภาวะขาดทุนกไ็ด ้ 
 

ประธานฯ ช้ีแจงว่า เพื่อเป็นการลดความเส่ียงทางดา้นผลประกอบการของบริษทัฯ จึงไดมี้การขยายกิจการต่างๆ ที่
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจหลกั เน่ืองจากบางธุรกิจอาจจะมีผลการด าเนินงานที่ลดลง แต่อีกธุรกิจหน่ึงอาจจะมีผลการด าเนินงานที่
เพิ่มข้ึน กส็ามารถน ารายไดม้าช่วยเหลือระหว่างกนัได ้ทั้งน้ี การท่ีบริษทัฯ ไดรั้บการปรับเพิ่มอนัดบัเครดิตองค์กรและหุ้นกูไ้ม่มี
ประกนั จากเดิมที่ระดบั A- เป็น ระดบั A กจ็ะไดรั้บผลประโยชน์จากการกูเ้งินจากสถาบนัการเงินดว้ย 
 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า ในปี 2556 บริษทัฯ ประสบปัญหาเกี่ยวกบัประสิทธิภาพการผลิตน ้ าตาลท่ี
ลดลงค่อนขา้งมาก จึงท าใหผลประกอบการไม่ดีตามไปดว้ย อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ ยงัมีก  าไรอยู่ ส าหรับเงินปันผลที่ไดรั้บจาก
บริษทัยอ่ยไม่ตอ้งน ามาค านวณภาษี 
 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ช้ีแจงว่า การที่บริษทัหลกัน าเงินมาลงทุนเองหรือกูเ้งินมาจากสถาบนัการเงิน เพื่อ
น ามาลงทุนในบริษทัยอ่ย ซ่ึงกถ็ือเป็นลกัษณะปกติของการด าเนินธุรกิจที่บริษทัหลกัจะตอ้งท าหนา้ที่ระดมทนุ แลว้เกดิมีตน้ทนุคอื
ดอกเบ้ียที่กูเ้งินมา แต่บริษทัยอ่ยกจ็ะสามารถสร้างรายได ้และน าก  าไรกลบัมาใหก้บับริษทัหลกัอีกทีหน่ึง ซ่ึงลกัษณะดงักล่าวกจ็ะ
สะทอ้นการด าเนินงานของบริษทัฯ ที่แทจ้ริงได ้  
 

นายศกัดิ์ชยั  สกุลศรีมนตรี (ผูถ้ือหุน้รายยอ่ย) สอบถามถึง ปัญหาเร่ืองใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ของ
โรงงานน ้าตาลท่ีอ  าเภอวงัสะพุง จงัหวดัเลย ทีจ่ะส่งผลกระทบต่อการหีบออ้ยประจ าปี 2557  
 

ประธานเจา้หนา้ที่บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงว่า ปัจจุบนัเร่ืองดงักล่าวอยูร่ะหว่างการพิจารณาคดีของศาล
ปกครองกลาง  
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นายศกัดา  ตั้งศกัด์ิสถิต (ผูถ้ือหุน้รายยอ่ย) สอบถามถึง สาเหตุที่ก  าไรจากธุรกิจน ้ าตาลในปี 2556 ลดลงอย่างมากเม่ือ

เทียบกบัปีอื่นๆที่ผ่านมา และสัดส่วนการขายน ้ าตาลในประเทศและต่างประเทศเป็นอย่างไร รวมทั้งการท่ีราคาน ้ าตาลใน
ต่างประเทศลดลงจะท าใหร้าคาออ้ยในประเทศลดลงดว้ยหรือไม่ ส าหรับธุรกิจแอลกอฮอล ์ทางบริษทัฯ มีแนวคิดที่จะขยายก าลงั
การผลิตเพิ่มเติมอีกหรือไม่ และภายใน 3 ปี (ปี 2557-2559) บริษทัฯ มีแนวคิดท่ีจะมีการลงทุนขนาดใหญ่เพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงว่า สาเหตุหลกัที่ก  าไรสุทธิประจ าปี 2556 ลดลงเม่ือเทียบกบัผลประกอบการปี 2555 
มาจากผลประกอบการของธุรกิจน ้ าตาลในประเทศท่ีลดลง เน่ืองจาก (1) ราคาขายน ้ าตาลต่างประเทศปรับตัวลดลง (2) 
ประสิทธิภาพการผลิตท่ีลดลง สืบเน่ืองจากเคร่ืองจกัรเสียช่วงตน้หีบ และสภาพอากาศที่ไมเอื้ออ  านวย ท าให้มีปริมาณน ้ าตาลใน
ออ้ยต ่า ท  าใหต้น้ทุนน ้าตาลโดยเฉลี่ยสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัปี 2555 จึงท าใหใ้นภาพรวมก าไรของธุรกิจน ้าตาลในประเทศลดลง  

 
ประธานเจา้หนา้ที่บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงว่า ธุรกิจแอลกอฮอล์นั้น ปัจจุบนัมีก  าลงัการผลิต 350,000 

ลิตรต่อวนั  เน่ืองจากกากน ้าตาลท่ีเป็นวตัถุดิบในการผลิตแอลกอฮอลมี์เพียงพอส าหรับก าลงัการผลิตดงักล่าว โดยเทียบจากก าลงั
การหีบอ้อย 110,000 ตนัออ้ย/วนั จะได้กากน ้ าตาลมาผลิตแอลกอฮอล์ 350,000 ลิตรต่อวนั ประกอบกับมีข้อก  าหนดเร่ือง
ระยะเวลาว่าใหบ้ริษทัผลิตได ้330 วนัต่อปี ส าหรับการลงทุนขนาดใหญ่ภายใน 3 ปี คาดว่า จะยงัไม่มีการลงทุนขนาดใหญ่ แต่จะ
มีการปรับปรุงเคร่ืองจกัร และปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตใหดี้ยิง่ข้ึน 
 

นายสามารถ  แซ่อุง (ผูถ้ือหุ้นรายย่อย) สอบถามว่า งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรายการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลง
สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ยของงบการเงินรวมปี 2556 มีสาเหตุอยา่งไร 
 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงว่า เน่ืองจากมีการเพิ่มทุนท่ีบริษทัย่อยในประเทศกมัพูชา อย่างไรก็ตาม หากผลการ
ด าเนินงานในอนาคตดีข้ึน ก็จะท าให้เกิดการขาดทุนลดลง สาเหตุที่ท  าให้เกิดการขาดทุนสะสม เน่ืองจากบริษทัฯ จะตอ้งไป
ลงทุนท่ีดินปลูกออ้ย ตน้ออ้ย ก่อสร้างโรงงาน และเคร่ืองจกัร แต่ปัจจุบนัทางโรงงานกไ็ดมี้การพฒันาดา้นต่างๆ ข้ึนมา จึงคาดว่า
ในอนาคตกน่็าจะเร่ิมมีก  าไรข้ึนมาเช่นกนั 

 
นายศกัดา  ตั้งศกัด์ิสถิต (ผูถ้ือหุน้รายยอ่ย) สอบถามถึง ปัญหาในการขายน ้าตาลต่างประเทศของบริษทัฯเน่ืองจากอตัรา

แลกเปลี่ยนระหว่างประเทศในปี 2556 มีความผนัผวนอย่างมาก มี และช่วงเวลาท่ีบริษทัคาดว่าจะเร่ิมมีก  าไรจากการลงทุนที่
โรงงานน ้ าตาลท่ีแขวงสะหวนันะเขต สปป.ลาว และโรงงานน ้ าตาลท่ีจังหวดัเกาะกง ประเทศกมัพูชา และสอบถามถึงความ
คืบหนา้การซ้ืออาคาร Liberty Square ถนนสีลม และแนวคิดการเขา้กองทุนอสังหาริมทรัพย ์หรือ Property Fund  
 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงว่า อตัราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศในปี 2556 มีอตัราลดลง ท าให้บริษทัฯ มีก  าไร
จากการขายน ้าตาลระหว่างประเทศ และบนัทึกเป็นรายไดอ้ื่นๆประมาณ 500 ลา้นบาท จากทั้งหมด 1,500 ลา้นบาท ส่วนการ
ลงทุนในต่างประเทศยงัมีความผนัผวนเร่ืองราคาขายน ้ าตาลระหว่างประเทศ บริษทัฯ จึงมีแนวคิดแกไ้ขปัญหาดว้ยการขยาย
ตลาดน ้าตาลภายในประเทศของทั้ง 2 ประเทศมากข้ึน ซ่ึงเป็นผลดีท าให้สามารถลดค่าขนส่งน ้ าตาลระหว่างประเทศลงไดม้าก 
ส าหรับการซ้ืออาคาร Liberty Square ถนนสีลม ซ่ึงเดิมมีแนวคิดจะน าเขา้กองทุนอสังหาริมทรัพย ์หรือ Property Fund แต่เม่ือมี
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การศึกษาเพิ่มเติมแลว้บริษทัฯ เห็นว่า ปัจจุบนัการจดัตั้งกองทุนดงักล่าว ยงัไม่มีความคุม้ค่า ซ่ึงปัจจุบนัผลตอบแทนของการให้
เช่าพื้นท่ี ยงัสูงกว่าดอกเบ้ียเงินกูท่ี้บริษทัณกูม้าเพื่อลงทุนซ้ือตึก  

 
เม่ือไม่มีผูถ้ือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประการใด  ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะทาง

การเงินและงบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2556 โดยวาระน้ีตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 
2556 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี ดงัน้ี 

 

เห็นดว้ย    1,255,728,470  เสียง        คิดเป็นร้อยละ  100  
ไม่เห็นดว้ย        0  เสียง        คิดเป็นร้อยละ      0 
งดออกเสียง                     0   เสียง คิดเป็นร้อยละ      0 

 
 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและส ารองตามกฎหมาย 
 

ประธานฯ ขอให ้รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียด 
 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ตามนโนบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั ก  าหนดให้บริษทัจ่ายเงิน
ปันผลไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษทัหลงัหักภาษีและส ารองตามกฎหมายแลว้ หากไม่มีเหตุ
จ าเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้น ไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผล 
ใหน้ าปัจจยัต่างๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายงาน เป็นตน้ ซ่ึง
การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวขา้งตน้ ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้ือหุน้ และความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั  

 
จากผลการด าเนินงานและฐานะการเงินโดยรวม บริษทัมีก  าไรสุทธิ ประจ าปี 2556 จ  านวน 1,126 ลา้นบาท (งบเฉพาะ

กิจการ) และจ านวน 1,661 ลา้นบาท (งบรวม) คณะกรรมการฯ จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการประจ าปี 2556 
ใหก้บัผูถ้ือหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 52 ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือร้อยละ 35 ของก าไร
สุทธิของงบการเงินรวม โดยเงินปันผลดงักล่าว จ่ายจากก าไรสุทธิประจ าปี 2556 และจากก าไรสะสมของบริษทั  ซ่ึงเสียภาษีใน
อตัราร้อยละ 30 รวมทั้งก  าหนดรายช่ือผู ้ถือหุ้นที่มีสิทธิไดรั้บเงินปันผลในวนัที่ 6 มีนาคม  2557 และให้รวบรวมรายช่ือตาม
มาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวนัที่ 7 มีนาคม  2557 และ
ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 26 มีนาคม 2557 
 

นายศกัดิ์ชยั  สกุลศรีมนตรี (ผูถ้ือหุน้รายยอ่ย) มีขอ้สังเกตว่า จ านวนหุน้ที่บริษทัฯ จะปันผลใหก้บัผูถ้ือหุน้ไดห้กัจ านวน
หุน้ที่ไดท้  าโครงการการซ้ือหุน้คืน (Treasury stock) ไปแลว้หรือไม่ เพราะจ านวนหุน้ที่บริษทัฯ น าเสนอในเอกสารไม่สอดคลอ้ง
กนั อาจจะท าใหผู้ถ้ือหุน้เกิดความเขา้ใจคลาดเคลื่อนได ้ 
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รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงว่า จ านวนหุ้นที่บริษทัฯ จะปันผลให้กบัผูถ้ือหุ้นไดห้ักจ านวนหุ้น  ที่ไดท้  าโครงการ
การซ้ือหุน้คืนไปแลว้ โดยจ านวนหุน้ท่ีจะปันผลใหก้บัผูถ้ือหุน้ทั้งหมดจ านวน 1,670,546,884 หุน้ 
 

นายสามารถ  แซ่อุง (ผูถ้ือหุ้นรายย่อย) สอบถามว่า บริษทัฯ ไดท้  าโครงการซ้ือหุ้นคืน (Treasury stock) ไปจ านวน
เท่าใด และไดด้  าเนินการขายไปแลว้หรือไม่ รวมถึงบริษทัฯ จะมีแนวคิดที่จะท าโครงการดงักล่าวอีกหรือไม่ 
 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงว่า บริษทัฯ ไดท้  าโครงการซ้ือหุน้คืน (Treasury stock) เม่ือปี 2556 จ านวน 34,100,000 
หุน้ เป็นจ านวนเงินประมาณ 433,153,677 ลา้นบาท และตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (กลต.) ภายใน 3 
ปี นบัจากท าโครงการ บริษทัฯ จะตอ้งมีมติท่ีประชุมจากคณะกรรมการบริษทัว่า จะด าเนินการอย่างไร จากนั้นบริษทัฯ จึงจะ
สามารถด าเนินการขอท าโครงการดงักล่าวไดอ้ีกคร้ัง ทั้งน้ี จ  านวนหุน้ท่ีซ้ือคืนมาบริษทัฯจะไม่ไดรั้บเงินปันผล  
 

เม่ือไม่มีผู ้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประการใด  ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรเพื่อ
จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.35 บาท  โดยวาระน้ีตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุ้นท่ีมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมติัจดัสรรก าไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและส ารองตามกฎหมาย ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี ดงัน้ี 

 
เห็นดว้ย    1,255,729,570   เสียง        คิดเป็นร้อยละ  100 
ไม่เห็นดว้ย          0  เสียง       คิดเป็นร้อยละ      0 
งดออกเสียง           0  เสียง คิดเป็นร้อยละ      0 

 
 

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 

ประธานฯ แจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบริษทั 
หมวดที่ 3 ขอ้ 14 ก  าหนดใหใ้นการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) ออกจากต าแหน่ง ถา้
จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) 

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ใหใ้ชว้ิธีจบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะ
ออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจ
ไดรั้บเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่กไ็ด ้ 

และเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี  จึงขอเชิญผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ป็นกรรมการทั้ง 7 คน ออกจาก
ที่ประชุม 
 
 ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้คร้ังน้ี มีกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 7 คน ดงัต่อไปน้ี 
 

   1.  นายประภาส   ชุติมาวรพนัธ์     กรรมการ 
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                2.  นายธวทัชยั     โรจนะโชติกุล  กรรมการ 
                3.  นางอินทิรา     สุขะนินทร์                 กรรมการ 
                4.  นายสมชาย     ชินธรรมมิตร์    กรรมการ 
                5.  นายธชัพงษ ์   ภากรศิริวงศ์                กรรมการ 
                6.  นายสมชาติ    ชินธรรมมิตร์              กรรมการ  
                7.  นายการุณ      กิตติสถาพร                 กรรมการอิสระ 
  
 นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบติัเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลกัเกณฑท่ี์เปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ แต่ไม่มีผูใ้ดเสนอรายช่ือกรรมการแต่อยา่งใด 
 
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษทัฯซ่ึงไม่รวมถึงกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย ได้
พิจารณาถึงความเหมาะสมและเพื่อประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ จึงเห็นควรให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 7 คนขา้งตน้ กลบั
เข้าด  ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหน่ึง โดยเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาและลงคะแนนเสียงเลือกตั้ ง
กรรมการ โดยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล 
 

นางสาวรุ่งศรี  เจียรนยัขจร (ผูแ้ทนสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย) แสดงความเห็นว่า บริษทัฯ ควรมีการขานคะแนนที่ผู ้
ถือหุน้ไดล้งคะแนนในแต่ละวาระดว้ย 
 

เม่ือไม่มีผูถ้ือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประการใด  ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน
กรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ  โดยวาระน้ีตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือ
หุน้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนน
เสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี ดงัน้ี 
 
 1. นายประภาส   ชุติมาวรพนัธ์     กรรมการ 

เห็นดว้ย    1,267,377,726   เสียง        คิดเป็นร้อยละ  100 
ไม่เห็นดว้ย          0  เสียง       คิดเป็นร้อยละ      0 
งดออกเสียง           0  เสียง คิดเป็นร้อยละ      0 

  
 2.  นายธวทัชยั     โรจนะโชติกุล  กรรมการ 

เห็นดว้ย    1,267,377,726   เสียง        คิดเป็นร้อยละ  100 
ไม่เห็นดว้ย          0  เสียง       คิดเป็นร้อยละ      0 
งดออกเสียง           0  เสียง คิดเป็นร้อยละ      0 
 
 



13 

 

 3.  นางอินทิรา     สุขะนินทร์   กรรมการ 
เห็นดว้ย    1,267,377,726   เสียง        คิดเป็นร้อยละ  100 
ไม่เห็นดว้ย          0  เสียง       คิดเป็นร้อยละ      0 
งดออกเสียง           0  เสียง คิดเป็นร้อยละ      0  
 

 4.  นายสมชาย     ชินธรรมมิตร์    กรรมการ 
เห็นดว้ย    1,267,377,726   เสียง        คิดเป็นร้อยละ  100 
ไม่เห็นดว้ย          0  เสียง       คิดเป็นร้อยละ      0 
งดออกเสียง           0  เสียง คิดเป็นร้อยละ      0 

  
5.  นายธชัพงษ ์   ภากรศิริวงศ์     กรรมการ 
เห็นดว้ย    1,267,377,726   เสียง        คิดเป็นร้อยละ  100 
ไม่เห็นดว้ย          0  เสียง       คิดเป็นร้อยละ      0 
งดออกเสียง           0  เสียง คิดเป็นร้อยละ      0 
 

 6.  นายสมชาติ    ชินธรรมมิตร์   กรรมการ 
เห็นดว้ย    1,267,308,626  เสียง        คิดเป็นร้อยละ       99.99 
ไม่เห็นดว้ย               69,100  เสียง       คิดเป็นร้อยละ  0.01 
งดออกเสียง          0  เสียง คิดเป็นร้อยละ      0 

 
 7.  นายการุณ      กิตติสถาพร   กรรมการ 

เห็นดว้ย    1,267,377,726   เสียง        คิดเป็นร้อยละ  100 
ไม่เห็นดว้ย          0  เสียง       คิดเป็นร้อยละ      0 
งดออกเสียง           0  เสียง คิดเป็นร้อยละ      0 

 
เม่ือท่ีประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 7 คน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งแลว้ ประธานฯ จึงขอเชิญให้กรรมการที่ไดรั้บการ

แต่งตั้งกลบัเขา้หอ้งประชุม 
 
 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ 
 

ประธานฯ ขอให ้รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียด  
 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการ
บริษทัฯ พิจารณาถึงความเหมาะสมและประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ ประกอบกบักรรมการมีขอบเขตและภาระหนา้ที่
ของงานท่ีมากข้ึนตามล าดบั ทั้งในด้านการดูแลธุรกิจโรงไฟฟ้า ธุรกิจแอลกอฮอล์ และธุรกิจน ้ าตาลในต่างประเทศ ดังนั้ น 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษทั จึงมีมติเสนอใหผู้ถ้ือหุน้พิจารณาอนุมติัหลกัเกณฑ์การ
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดงัต่อไปน้ี 
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1) ค่าตอบแทนประธานกรรมการ      ปีละไม่เกิน 540,000 บาท 
2) ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ   ปีละไม่เกิน 540,000 บาท 
3) ค่าตอบแทนกรรมการแต่ละราย      ปีละไม่เกิน 450,000 บาท 
4) เบ้ียประชุมประธานกรรมการชุดยอ่ยที่เขา้ประชุม   คร้ังละไม่เกิน 6,000 บาทต่อคน 
5) เบ้ียประชุมกรรมการชุดยอ่ยที่เขา้ประชุม    คร้ังละไม่เกิน 5,000 บาทต่อคน  

 
นายศกัด์ิชยั  สกุลศรีมนตรี (ผูถ้ือหุ้นรายย่อย) แสดงความเห็นว่า ตามที่บริษทัฯ มีการจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถ้ือหุ้น

ประจ าปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 52 ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงนอ้ยกว่าปี 2555 คิดเป็นร้อยละ 80 ของก าไรสุทธิ
ของงบการเงินเฉพาะกิจการ แตเ่หตุใดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั จึงไม่ถูกปรับลดตามผลประกอบการของบริษทัฯ ดว้ย  
 

ประธานฯ ช้ีแจงว่า เน่ืองจากกรรมการบริษทัไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถอยา่งเตม็ที่ในการลงทุนและพิจารณาเร่ืองส าคญั
ต่างๆ ของทั้งบริษทัฯและบริษทัยอ่ย เป็นไปดว้ยดีตลอดมา จึงท าใหบ้ริษทัฯ ยงัสามารถมีก าไรในปี 2556 ได ้แมว้่าราคาน ้ าตาล
จะเกิดความผนัผวนอย่างมากก็ตาม มิเช่นนั้น อาจส่งผลกระทบต่อการจ่ายเงินปันผลแก่ผู ้ถือหุ้นที่อาจจะลดน้อยลงกว่า น้ี 
นอกจากน้ี กรรมการยงัมีการอนุมติัโครงการขยายการลงทุนไปยงัธุรกิจที่เกี่ยวเน่ืองกบัธุรกิจหลกั เช่น โรงงานไฟฟ้า โรงงานเอ
ทานอล และโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย ์เป็นตน้ เพื่อเป็นการกระจายความเส่ียง และยงัเป็นการเพิ่มรายไดใ้ห้กบับริษทัฯ ดว้ย ก็เพื่อ
ประโยชน์แก่ผูถ้ือหุน้ 
 

เม่ือไม่มีผูถ้ือหุน้ซักถามเพิ่มเติมประการใด  ประธานฯเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ 
โดยวาระน้ีตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ท่ีมาประชุม  
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ท่ีมาประชุม  ดงัน้ี 

 
เห็นดว้ย    1,267,377,726   เสียง        คิดเป็นร้อยละ  100 
ไม่เห็นดว้ย          0  เสียง       คิดเป็นร้อยละ      0 
งดออกเสียง           0  เสียง คิดเป็นร้อยละ      0 
 
 
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2557 
 

ประธานฯ ขอให ้รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียด 
 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัมีมติเสนอให้ผูถ้ือ
หุน้พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีจากบริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั 
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม 2557 โดยให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงเป็นผูท้  าการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และงบการเงินรวม ดงัมีรายช่ือต่อไปน้ี 
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  1. นางสาววิมลพร   บุณยษัเฐียร      ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4067 หรือ 
  2. นายนิติ   จึงนิจนิรันดร์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3809 หรือ 
  3. นางสาวดวงฤดี   ชูชาติ    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4315 หรือ 
  4. นายชูพงษ ์  สุรชุติกาล   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4325  

และก าหนดค่าสอบบญัชีเป็นจ านวนเงิน 2,250,000 บาท ส าหรับค่าสอบบญัชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
ของบริษทัฯ ประจ าปี 2557   
 

นายศกัดิ์ชยั  สกุลศรีมนตรี (ผูถ้ือหุน้รายยอ่ย) สอบถามว่า การสอบทานบญัชีต่องบการเงินของบริษทัฯ และงบการเงิน
รวม ไดร้วมงบการเงินของบริษทัยอ่ยดว้ยหรือไม่ และมีความเห็นว่า บริษทัฯ ควรจัดท าขอ้มูลเพิ่มเติมในส่วนท่ีเป็นอตัราร้อยละว่า
แต่ละปีเพิ่มข้ึน/ลดลงเป็นร้อยละเท่าใด 
 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงว่า ตามที่น าเสนอผูถ้ือหุน้พิจารณาเป็นการสอบทานงบการเงินของบริษทัฯ และงบ
การเงินรวม ของบริษทัฯ เท่านั้น 
 

เม่ือไม่มีผูถ้ือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประการใด  ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมผู ้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ งผู ้สอบบญัชีและ
ก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2557 โดยวาระน้ีตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุ้น
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนในวาระน้ี อนุมติัการแต่งตั้งนางสาววิมลพร  บุณยษัเฐียร หรือนายนิติ  จึงนิจนิรันดร์ หรือนางสาวดวงฤดี  ชู
ชาติ   หรือนายชูพงษ ์ สุรชุติกาล  แห่งบริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 
2557  พร้อมทั้งมอบอ านาจใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงมีอ  านาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัและงบ
การเงินรวม   และก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี เป็นเงินจ านวน 2,250,000 บาท โดยมีคะแนนเสียงในวาระน้ี ดงัน้ี 

 
เห็นดว้ย    1,265,336,626  เสียง        คิดเป็นร้อยละ  99.84 
ไม่เห็นดว้ย              69,100  เสียง       คิดเป็นร้อยละ    0.01 
งดออกเสียง          1,972,000  เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.15 

 
 

วาระที่ 8   พิจารณาเร่ืองอื่น (ถา้มี) 
 
-ไม่มี- 
 
เม่ือไม่มีผูถ้ือหุน้ซักถามหรือเสนอเร่ืองอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ  จึงกล่าวขอบคุณผูถ้ือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม 

และกล่าวปิดการประชุม  
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ปิดการประชุมเวลา 12.05 น.   
 
 
 
 
 

 (นายมนู    เลียวไพโรจน์) 
    ประธานกรรมการบริษทั 

 
 
 

 (นายตระการ ชุณหโรจน์ฤทธ์ิ) 
          เลขานุการบริษทั 
 
 
 


